

ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/๒๓๕๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร ๕๙๐๐๐

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เรื่องการสรรหาและเลือก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๒ ตัวอย่างแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและใบสมัคร จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้ประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ได้มีมติกำหนดวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ๒ วิธี คือ วิธีการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการ และวิธีการ
รับสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงประกาศเรื่องกำหนดวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่ว
กัน หากบุคคลใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สมัครได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม พงษ์พิวงเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

โทร. ๐๔๒-๖๑๑๕๓๒ ต่อ ๑๔-๑๕

โทรสาร ๐๔๒-๖๑๓๐๔๐



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
เรื่อง กำหนดวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๔ คน เสนอประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นั้น

คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคราวประชุมวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้มีมติกำหนดวิธีการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ๒ วิธี คือ วิธีการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการ และวิธีการรับสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจึงประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังนี้

๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์

๑.๒ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หรือในด้านอื่น และมีประสบการณ์การทำงานในด้านนั้น ๆ ไม่น้อยกว่าห้าปี หรือได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หรือด้านอื่น ๆ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

๒ เอกสารประกอบการสมัคร

๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบปริญญาบัตรหรือวุฒิการศึกษา

๒.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร